

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา

๑.๑ แนะนำพนักงานโอนย้าย

- นายสวาท เทียมมณี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

แจ้งยกเลิกเรื่องพิจารณา หัวข้อ ๓.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็น
เงินตกเบิกของพนักงานส่วนตำบล ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เลขานุการสภา

อ่านรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา

ประธานสภา

๓.๑ พิจารณาโอนเพิ่ม – ลด เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นางกัญญา แสนบุตรวงศ์
ผอ.กองคลัง

ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวนทุกท่าน
ทางกองคลังขอพิจารณาบัญชีโอนเพิ่มโอนลด เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากว่า อบต.แม่คะตวน มีภาระ
รับผิดชอบเพิ่มเติมเรื่องระบบประปา และขณะนี้ซัพไมสชำรุดเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อซัพไมสเพื่อมาทดแทนของเดิม
ที่ชำรุดเสียหาย โดยขอโอนลด ด้านเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ การเกษตร งบประมาณ ๓๕,๒๕๐ บาท โดยขอโอนเพิ่ม หมวดงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๐๐ บาท ซึ่งประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุดังกล่าว ได้จัดซื้อมิเตอร์เครื่องเสียง ใช้สำหรับออกจัดงานหรือกิจกรรมนอกสถานที่ และโอนเพิ่มหมวดงานเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร โดยจัดซื้อเป็นซบเมิส ขนาด ๓ แรง ๒๐ ใบพัด ๑๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๕,๕๐๐ บาท ซึ่งจะนำไปใช้งานด้านระบบประปา โดยครั้งนี้จะเป็นการโอนทั้งหมด ๒ ประเภท

ประธานสภา กล่าวขอบคุณ นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

กระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วน

นายกัจจกร กิจสว่าง ส.อบต. หมู่ ๑ สอบถามโครงการรังวัดที่ดินสาธารณะได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว หากดำเนินการล่าช้า อาจเกิดปัญหาได้

นางโสภกา จำปาทอง ส.อบต. หมู่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ จะได้รับการดำเนินการเมื่อใด และเนื่องจากขณะนี้ใกล้เข้าฤดูฝนแล้วจึงอยากสอบถามว่าทาง อบต. ได้ดำเนินการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อเตรียมการจัดการเรื่องลูกน้ำยุงลายแล้วหรือไม่

นายศ.สงวน ดาวนาชัย ส.อบต. หมู่ ๓ เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ผากมาสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีต่างๆ เนื่องจากบางรายอัตราชำระภาษีน้อยมาก จึงอยากเสนอให้ทาง อบต. ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่ได้หรือไม่

ประธานสภาฯ ขอเชิญทางนายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามของ ส.อบต. แต่หมู่

นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. สำหรับ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ทาง อบต. จะรับเรื่องไว้และประสานกับผอ.กองคลัง ว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ส่วนในเรื่องของโครงการรังวัดที่ดินดังกล่าวที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ได้สอบถามมานั้น ขอเชิญทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง การรังวัดที่ดินสาธารณะดังกล่าวทางกองช่างได้ดำเนินการยื่นคำขอแล้ว แต่เนื่องจากว่ามีผู้ที่ยื่นขอดำเนินการรังวัดที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาเกิดจากจำนวนบุคลากรที่จะมารังวัดที่ดินมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ทางกองช่างจะเร่งประสานต่อไป

นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. โครงการปรับปรุงถนนดังกล่าวที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ได้สอบถามมานั้น ขอเชิญทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง เนื่องจากว่าโครงการดังกล่าว ได้ยื่นแบบฟอร์มผ่านทาง สจ. ของเขตพื้นที่ และทาง สจ. ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการนำเข้าพิจารณา หรือบรรจุในแผนฯ ของจังหวัดแล้วหรือไม่ จึงยังไม่สามารถส่งโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับงบประมาณจังหวัดอีกครั้ง

/เนื่องจากว่า...

เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นโครงการซ้ำซ้อน หากว่าโครงการดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ ของจังหวัดแล้ว ซึ่งทางกองช่างจะประสานกับทาง สจ. ของเขตพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการต่อไป

นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.

ส่วนในเรื่องการจัดการลูกน้ำยุงลายที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ได้สอบถาม ขอเชิญทางด้านงานสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจง รวมไปถึงชี้แจงเรื่องของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ และเรื่องของการบริหารจัดการขยะในตำบล จึงขออนุญาตประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วย

นายกรกต นันผั้น
นวก.สาธารณสุข

ในการจัดหาทรายอะเบท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดส่งจากทางร้าน ถ้าหากว่าทาง อบต.แม่คะตวน ได้รับทรายอะเบทแล้ว ก็จะได้นำส่งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เตรียมแจกจ่ายให้แก่ทีม อสม. เพื่อดำเนินการต่อไป และการออกพื้นที่พ่นหมอกควันจะดำเนินการในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนในช่วงต้นเดือน มิถุนายน จึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียน ในส่วนของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ ทางงานสาธารณสุขได้เข้าร่วมการประชุม กับทางอำเภอสบเมย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสบเมย ได้แจ้งว่า ให้แต่ละพื้นที่จัดตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วเกี่ยวกับการควบคุมโรค หากว่าในแต่ละพื้นที่เกิดเคสผู้ติดเชื้อขึ้น ก็จะทำให้ทีมดังกล่าวเข้าไปดูแล ซึ่งทาง อบต.แม่คะตวน อยู่ในขั้นตอนระหว่างการจัดหาทีม และข้อมูลการเดินทางเข้าพื้นที่ของตำบลแม่คะตวน ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๔๕๖ ราย โดยแบ่งเป็น

ลำดับที่ ๑ เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ๑๔๔ ราย

ลำดับที่ ๒ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ๑๑๘ ราย

ลำดับที่ ๓ เดินทางมาจากจังหวัดลำพูน ๒๕ ราย

ลำดับที่ ๔ เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐม ๑๕ ราย

ลำดับที่ ๕ เดินทางมาจากจังหวัดลำปาง ๑๔ ราย

ลำดับที่ ๖ เดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย ๑๓ ราย

และในส่วนที่เหลือเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ประปราย

มติจากที่ประชุมอำเภอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม ขอให้ชะลอไว้ก่อน และหากว่ามีญาติพี่น้องที่จะเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งหากไม่มีทุระหรือความจำเป็นเร่งด่วน ก็ขอให้เลื่อนการเดินทางไปก่อน ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์ และดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หากว่าสรุปการทำประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ ก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือ จัดทำใบสมัครว่าครัวเรือนไหนเข้าร่วมโครงการฯ หรือครัวเรือนไหนจะใช้บริการรถจัดเก็บขยะของ อบต.แม่คะตวน โดยข้อมูลเบื้องต้น การตอบประชาพิจารณ์ส่วนใหญ่จะเลือกข้อที่ ๑ คือเสียค่าธรรมเนียมครัวเรือนละ ๑๐ บาท โดยในหนึ่งเดือน อบต. ออกจัดเก็บขยะ ๔ ครั้ง ซึ่งทาง อบต. ยังต้องขอความร่วมมือจากประชาชนคัดแยกขยะด้วย เนื่องจากว่าทาง อบต. จะจัดเก็บเฉพาะขยะทั่วไปเท่านั้น ส่วนขยะรีไซเคิลที่แยกไว้หากว่ามีจำนวนไม่เพียงที่จะขายก็สามารถ

นำมาบริจาคให้กับทาง อบต. ได้ โดยทาง อบต. มีกิจกรรมที่ชื่อว่าแยกเติมบุญ ซึ่งจะเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลทุกวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ของเดือน หากว่าขยะรีไซเคิลดังกล่าวเก็บรวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้ว ทาง อบต. ก็จะนำขยะรีไซเคิลดังกล่าวไปขาย และจากการขายขยะรีไซเคิลที่ผ่านมา ได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๐ บาท ซึ่งจะนำเงินดังกล่าวไปบริจาคหรือทำประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป เพราะถือว่าเป็นความร่วมมือจากชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายสุศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ที่ได้ตอบกระทู้ถามของ ส.อบต. ทุกท่าน และขอบคุณ นายกรกต นันผั้น นักวิชาการสาธารณสุข ที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ สอบถามเพิ่มเติมกรณีมีญาติเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลแม่คะตวน ยังต้องมีการรายงานตัวที่จุดคัดกรองของ อบต. ก่อนเข้าพื้นที่หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไรหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

นายกรกต นันผั้น นวก.สาธารณสุข ในการเดินทางเข้าพื้นที่ยังต้องมีการรายงานตัวก่อน ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ โดยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำทุกวัน เนื่องจากคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและของอำเภอสบเมยยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจุดคัดกรอง ซึ่งการระบาดระลอกนี้เชื้อค่อนข้างรุนแรง จึงขอความร่วมมือจากทางท้องถิ่น ชุมชนจัดตั้งจุดคัดกรองและช่วยสอดส่องดูแลหากมีผู้เดินเข้ามาในพื้นที่ และการปฏิบัติหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยให้สังเกตอาการตนเอง ๑๔ วัน หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดหรือปฏิบัติตามหลักโซเซียลดิสแทนซ์ ซึ่งขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีคำสั่งหรือนโยบายเกี่ยวกับการกักตัวแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายกรกต นันผั้น นักวิชาการสาธารณสุข ที่ชี้แจงรายละเอียด

นายกัจจร กิจสว่าง ส.อบต หมู่ ๑ ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้น้ำบาดาลของบ้านผาผ่า ว่าขณะนี้เปิดใช้น้ำบาดาลแล้วหรือไม่ เนื่องจากน้ำประปาช่วงนี้มีกลิ่นเหม็น

นายสุศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ในเรื่องการเปิดใช้น้ำบาดาลของบ้านผาผ่า นั้น จะสอบถามกับทางผู้ดูแลน้ำประปาก่อนว่าได้ดำเนินการเปิดใช้แล้วหรือไม่ และในส่วนของเรื่องของน้ำมีกลิ่นเหม็นนั้น ทาง อบต. จะเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายสุศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ที่ได้ตอบกระทู้ถามของ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ สมาชิกฯ ท่านใดมีซักถามหรือกระทู้ถามอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ เนื่องจากว่าขณะนี้ในชุมชนต่างๆ มีโครงการเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ ซึ่งเกิดปัญหาส่งกลิ่นเหม็นภายในชุมชน จึงต้องการทราบว่าพอจะมีแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไร

นางจิรพัศ ภัทรพิริวัจน์ รองปลัด อบต.แม่คะตวน หากว่าเกิดการร้องเรียนขึ้นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ในขั้นแรกให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งเรื่องร้องเรียนกับทางอำเภอก่อน แล้วทางอำเภอก็จะส่งเรื่องมายัง อบต. และทาง อบต. ก็จะประสานกับทางชุมชนเพื่อหาแนวทาง

การแก้ปัญหาาร่วมกัน ซึ่งในเบื้องต้นทางผู้นำชุมชนนั้นๆ ต้องเป็นผู้บริหารจัดการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในชุมชนก่อน หากไม่สามารถบริหารจัดการหรือไม่สามารถหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันได้ ก็ให้ดำเนินการแจ้งกับทางอำเภอเพื่อให้ทางอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่อไป

- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นางจิรพัส ภัทรพิรวัจน์ รองปลัด อบต.แม่คะตวน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง ขอแจ้งเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.แม่คะตวน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปีงบประมาณ คือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นหนึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีการขอจ่ายขาดเงินสะสมในแต่ละครั้ง เริ่มตั้งแต่ขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมยอดเงินทั้งหมด ๑,๕๒๓,๗๗๔ บาท ขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๑ โครงการ รวมยอดเงินทั้งหมด ๕๗๓,๒๐๐ บาท ซึ่งขณะเงินสะสมทั้งหมดหลังจากหักจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๒ ครั้ง คงเหลือยอดเงินอยู่ที่ ๑๑,๗๘๖,๓๖๐ บาท ๕๕ สตางค์ และต้องหักเงินสำรองจ่ายเงินสะสมตามระเบียบการคลังเป็นภาระผูกพันแต่ยังไม่ได้จ่าย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน จำนวน ๙,๕๘๙,๓๘๖ บาท ๕๔ สตางค์ หักเงินสำรองงบบุคลากร จำนวน ๓,๐๔๘,๘๐๐ บาท หักงบด้านเงินเดือนค่าตอบแทนครูและค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๕,๕๘๘,๖๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสมหลังจากหัก ๒ รายการแล้ว จำนวน ๙๕๑,๙๘๖ บาท ๕๕ สตางค์ หักไว้เป็นกรณีฉุกเฉินหากเกิดสาธารณภัย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๙๕,๑๙๘ บาท ๖๕ สตางค์ คงเหลือเงินสะสม ณ ปัจจุบัน จำนวน ๘๕๖,๗๘๗ บาท ๘๙ สตางค์ ทั้งนี้เป็นยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- นางจิรพัส ภัทรพิรวัจน์ รองปลัด อบต.แม่คะตวน ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมเป็นการบ่งบอกถึงสถานะการคลัง โดยส่วนใหญ่จะต้องเหลือเงินสะสมไว้ให้มากที่สุด จนกว่าจะมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอจ่ายขาดเงินสะสม เช่น การเกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น และขอฝากในเรื่องการเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนของปีนี้ จากการติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปีนี้ฝนจะมีปริมาณมาก จึงขอให้ผู้นำชุมชนแต่ละพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ของภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
- ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้พิมพ์
(นางยุพิน จินะ)
เลขานุการสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้บันทึกการประชุม

อนันต์ เพ็ญจิตต์
(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)
ประธานสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

โสภณา จำปาทอง
(นางโสภณา จำปาทอง)

สงวน ดาววนาชัย
(นายศ.สงวน ดาววนาชัย)

สีจันทร์ ปูแก้ว
(นางสีจันทร์ ปูแก้ว)